



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนรับรองการป่าไม้ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๙

ที่ ทส ๑๖๑๓.๕.๑/ ๑๑๔๕๖

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมป่าไม้เข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  
หัวหน้าด่านป่าไม้ทุกด่าน

ส่วนรับรองการป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๗๖๐๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ พร้อมสำเนาประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมป่าไม้เข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อให้ข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินส่งเอกสารเข้ารับการประเมินตามประกาศฯ จำนวน ๖ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด สำเนา ๕ ชุด) โดยส่งถึงส่วนรับรองการป่าไม้ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(นายกฤตย์โรจน์ เฉลิมเกียรติ)  
ผู้อำนวยการส่วนรับรองการป่าไม้



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๗๒-๓ ต่อ ๕๖๒๘

ที่ ทส.๑๖๐๑.๓/ว ๑๗๖๐๒ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง... รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน  
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน  
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก  
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา  
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ  
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส มาเพื่อทราบและดำเนินการแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินส่งเอกสารเข้ารับการประเมินตามประกาศ ฯ ภายในวัน เวลา ที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร ฯ และ download เอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ [www.forest.go.th/person](http://www.forest.go.th/person)

(นายสุรชัย อจลบุญ)  
อธิบดีกรมป่าไม้



## ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

ด้วยกรมป่าไม้จะดำเนินการรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในตำแหน่งว่าง จำนวน ๑๓ อัตรา

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕๗ และ ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฏ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศ อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สายงานเจ้าพนักงานป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้าย ๑)

### ๒. คุณสมบัติของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการประเมิน

เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมป่าไม้ และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินบุคคล เพื่อการเลื่อน และการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (เอกสารแนบท้าย ๒) ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการประเมินต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการประเมินรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่ต้น

๓. การจัดทำ ...

### ๓. การจัดทำเอกสาร

ผู้มีคุณสมบัติตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบท้าย ๓) ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินให้จัดทำเอกสารแบบข้อมูลบุคคลและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ ตามที่กำหนด จำนวน ๖ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด สำเนา ๕ ชุด) และจัดส่งผ่านต้นสังกัดส่งให้กรมป่าไม้ โดยให้ผู้บังคับบัญชาระดับกอง หรือสำนัก หรือเทียบเท่า ของข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้ลงนามรับรองให้ความเห็น และประเมินความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ ตามที่กำหนด กรณีข้าราชการรายใดปฏิบัติราชการต่างสังกัด ให้ผู้บังคับบัญชาระดับกอง หรือสำนัก หรือเทียบเท่า ในสังกัดที่ปฏิบัติราชการอยู่ ณ ปัจจุบันเป็นผู้ลงนามรับรอง ให้ความเห็น และประเมินความประพฤติ และคุณลักษณะอื่น ๆ

โดยเอกสารประกอบการประเมิน แบบข้อมูลบุคคลและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ ๑ ชุด ประกอบด้วย (เอกสารแนบท้าย ๔)

- ๑) ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ขอรับการประเมิน
- ๒) ส่วนที่ ๒ แบบแสดงผลงานประกอบการพิจารณา
- ๓) ส่วนที่ ๓ แบบแสดงข้อเสนอแนวคิด/วิสัยทัศน์
- ๔) ส่วนที่ ๔ ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี
- ๕) ส่วนที่ ๕ แบบประเมินความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ

สามารถดาวน์โหลด แบบข้อมูลบุคคลและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับ ชำนาญงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ ได้ที่ [www.forest.go.th/person](http://www.forest.go.th/person)

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินและมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ไม่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ให้ดำเนินการจัดทำเอกสารตามข้อ ๓

### ๔. การรับสมัคร

กรมป่าไม้ จะรับเอกสารแบบข้อมูลบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องลงรับที่กรมป่าไม้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์เข้ารับการประเมิน ทั้งนี้ กรมป่าไม้ จะไม่ลงรับ เอกสารใด ๆ ที่ส่งมาทางโทรสารหรือสแกนแนบไฟล์ส่งมาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเด็ดขาด

#### ๕. วิธีการคัดเลือก

กรมป่าไม้จะดำเนินการประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ รวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

๑) คุณสมบัติของบุคคล	๒๐	คะแนน
๒) ผลงาน	๔๐	คะแนน
๓) ผลสัมฤทธิ์ของงาน	๑๐	คะแนน
๔) ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ	๑๐	คะแนน
๕) อื่น ๆ (การสัมภาษณ์)	๒๐	คะแนน

#### ๖. เกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการประเมิน จะดำเนินการประเมินบุคคลและผลงานจากเอกสารแบบข้อมูลบุคคลและผลงาน การสัมภาษณ์ และพิจารณาถึงคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินและองค์ประกอบที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน กรณีมีผู้ผ่านการประเมินหลายคนให้จัดเรียงผู้ได้รับคะแนนสูงสุดไว้เป็นลำดับแรกและให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดรองลงมาตามลำดับ หรือกรณีผู้เข้ารับการประเมินได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการประเมินเป็นผู้ชี้ขาด โดยคณะกรรมการประเมินจะเสนอรายชื่อผู้ผ่านการประเมินจำนวน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่งว่าง พร้อมทั้งเหตุผลที่สมควรเสนออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการประเมิน พร้อมระบุสังกัดที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงนาม) สุรชัย อจลบุญ  
(นายสุรชัย อจลบุญ)  
อธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง

*อนุพงษ์*

(นายอนุพงษ์ แก้วรัตตา)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ